



ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง เลื่อนการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดอุดรธานีและครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางดาราศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างแรงบันดาลใจและบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิชาดาราศาสตร์เป็นสื่อ โดยกำหนดจัดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕ ในระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID 19) ที่องค์การอนามัยโลกได้รายงานการแพร่ระบาดและมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย

สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้เข้าร่วมอบรม จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของการจัดอบรมหรือข่าวสารเพิ่มเติม จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

สถาบันฯ ขอขอบคุณครู อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวและขอภัยมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสาวจุลสุดา ชาวสะอาด)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ